

ดวงออนไลน์

(17 มิถุนายน 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

ในวันที่ร้ายที่สุด กำลังใจคือสิ่งสำคัญ และให้มั่นใจว่า เดียวมันก็จะผ่านไป

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณผู้ใช้นามแฝงว่า น. เนื่องจากเจ้าชะตาขอไม่ให้เปิดเผยวันเดือนปีเกิด จึงขอปิดไว้เป็นความลับครับ เพศชาย

คุณ น.เขียนมาว่า อดีตที่ผ่านมา เรียนมาไม่สำเร็จ ทำงานการค้าก็ขาดทุนจนหมดตัว มาเริ่มใหม่ก็แย่มากตลอดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 จนปัจจุบัน ขออนุญาตถามปัญหาช่วยชี้แนะด้วยครับ

คำถามแรก ปัญหาหนี้สินเป็นหนี้บัตรเครดิต 5 ใบ และสินเชื่อส่วนบุคคล 1 แห่ง ประมาณนี้รวมกันแปดแสนบาท และหนี้สินเชื่อบ้านสี่ล้านสองแสนบาท ทั้งหมดขาดตั้งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ปัจจุบันเริ่มมีหมายศาลมาถึงให้ไปขึ้นศาลในเดือนมิถุนายนแล้วครับ กลุ่มใจมากไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปชำระคืนให้เจ้าหนี้ทุกราย ผมควรจะทำอย่างไรดี มีโอกาสที่จะใช้หนี้คืนมั้ยครับ หรือต้องล้มละลายพอที่จะทำอะไรได้มั้ยครับ

เมื่อพิจารณาดวงของคุณแล้ว ผมก็ให้รู้สึกเหนื่อยแทนเลยทีเดียว

ตามรูปดวงชะตา ที่สัมพันธ์กับอิทธิพลของดาวเสาร์(๗) ผมคิดว่า คุณเริ่มไม่ดีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ.2551 แล้ว หนี้สินของคุณก็เริ่มเกิดขึ้นในช่วงปลายปีพ.ศ.2551

ในช่วงนั้น น่าจะมีความเสียหายอย่างไมคาดคิดเกิดขึ้นกับคุณ เงินทองเริ่มรั่วไหล เก็บไม่อยู่ มีรายจ่ายประดังเข้ามามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2552

นับตั้งแต่นั้นมา คุณก็ประสบกับเรื่องวุ่นวาย ปัญหาขาดการ เงินเริ่มไม่ดีตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2552 พอถึงกลางปีพ.ศ. 2553 ปัญหาเรื่องเอกสารสัญญา ปัญหาเรื่องงานก็เริ่มเข้ามา

แต่ช่วงที่หนักหนาสาหัสมากที่สุดคือ ช่วงตั้งแต่กันยายน พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 คุณเสียหายทั้งด้านการเงินและรายได้

นั่นคือผลร้ายของดวงชะตา ซึ่งคุณไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว ก็จึงมาเหลือแต่หนทางในอนาคตที่จะต้องจัดการอย่างไร

ดูจากดาวโคจรแล้ว ผมคิดว่า คุณอาจจะต้องรอเวลาไปจนกระทั่งต้นปีพ.ศ. 2563 เสียก่อน ดวงดาวจึงจะโคจรเป็นคุณกับดวงชะตาของคุณ

ในระหว่างนี้ ขอแนะนำให้คุณเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ทุกราย (ห้ามหนีเด็ดขาด) คุณอาจจะขอเจรจาลดหนี้ และ วางกำหนดเวลาในการผ่อนชำระที่คุณจะสามารถผ่อนชำระได้

จำไว้จะครับว่า เจ้าหนี้เขาไม่ยอมปิดทางที่จะให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้เขาแน่นอน ได้มากได้น้อย ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย

การเจรจาที่ว่า คุณจะต้องเตรียมการ ทำการบ้านให้ดี วางแผนบนกระดาษให้เรียบร้อยว่า จะขอลดรายไหนเท่าไร และจะผ่อนจ่ายอย่างไร และต้องเจรจาย่างหนักแน่น จริงจัง ให้เขาเห็นว่า คุณมีความประสงค์ที่จะชำระจริงๆ ไม่ได้คิดจะหนี

กล่าวในทางร้ายที่สุด อย่างร้ายก็คือ คุณถูกฟ้องล้มละลาย ซึ่งก็ไม่ได้เป็นโทษประหารชีวิต เพราะเขาห้ามคุณเดินทางออกนอกประเทศ 3 ปี ห้ามทำธุรกรรมการเงินกับสถาบัน เช่น กู้ยืมเงิน ซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ ผมขอแนะนำให้ปรึกษากับทนายความ หรือผู้รู้ในเรื่องนี้ ซึ่งคิดว่า ในแวดวงอาชีพของคุณก็น่าจะมีคนชำนาญการในเรื่องนี้ไม่น้อย

ในช่วงนี้ คุณต้องตัดความวิตกกังวลทุกชั่วร้อนใจออกไปก่อน ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไป แล้วก็เจรจาประนอมหนี้ไปด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อรอเวลาของคุณอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า ปี 2560 นี้ รวมถึงปีหน้าคือ ปีพ.ศ. 2561 คุณจะมีโชคลาภฟลุ๊คๆที่เข้ามาจากการติดต่อกับผู้คนเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น ต้องหมั่นให้กำลังใจตัวเองทุกวันว่า ชีวิตของเรายังมีหวัง トラバิดที่เราจะดำเนินชีวิตตามทำนองคลองธรรม

สิ่งที่ผมจะแนะนำคุณได้ในตอนนี้ก็คือ ให้คุณหมั่นรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด หมั่นสวดมนต์ภาวนา ขอกำลังใจจากพระรัตนไศยให้คุณมีสติปัญญาที่ดีที่จะสามารถต่อสู้กับวิบากกรรมในครั้งนี้อย่างผ่านพ้นไปได้

ขอให้คุณ โชคดีนะครับ

คำถามที่คุณเขียนมาถามเกี่ยวกับลูก ผมไม่สามารถดูให้ได้ เพราะคุณไม่ได้วันเกิดของลูกมา และเมื่อผมเขียนเมลล์กลับไปถาม คุณก็ไม่ได้ตอบมา และเมื่อผมโทรกลับไป คุณก็ไม่รับ และไม่ได้โทรกลับมา ซึ่งก็สามารถเข้าใจได้ว่า คุณเองก็คงจะไม่สะดวกใจในการรับโทรศัพท์ที่เบอร์โทรไม่คุ้น

หากพร้อมเมื่อไหร่ก็เขียนมาใหม่จะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ น. ตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมเหลือคิวที่จะพยากรณ์อีกเพียงคิวเดียว หากเขียนเข้ามาถามตอนนี้ ก็จะได้รับคำตอบโดยไม่ชักช้าครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ ชัย ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

